

# QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ KHƠI DẬY KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC

Trần Đức Thắng\*, Huỳnh Thị Anh Thu\*\*  
\* Công an huyện Châu Thành A, Hậu Giang  
\*\* Trường Cao đẳng Luật miền Nam

**Tóm tắt:** Trong thế kỷ 21, Việt Nam đang đối mặt với những cơ hội và thách thức đan xen, đặc biệt là phát triển một đất nước phồn vinh và hạnh phúc theo tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Điều đó đòi hỏi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để khơi dậy trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân khát vọng xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Phát huy sức mạnh dân tộc gắn với sức mạnh thời đại, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân đã đề ra. Bài viết phân tích một số quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển đất nước, từ đó đề xuất một số giải pháp tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để khơi dậy khát vọng phát triển một đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

**Từ khóa:** Hồ Chí Minh, phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc.

## HO CHI MINH'S CONCEPT OF INSPIRING ASPIRATIONS TO DEVELOP A PROSPEROUS AND HAPPY COUNTRY

Tran Duc Thang\*, Huynh Thi Anh Thu\*\*  
\* Chau Thanh A District Police, Hau Giang  
\*\* Southern Law College

**Abstract:** In the 21st century, Vietnam is facing intertwined opportunities and challenges, especially the development of a prosperous and happy country in the spirit of the 13th National Party Congress. That requires studying and following Ho Chi Minh's ideology, morality and style to arouse in each cadre, party member and people the aspiration to build and develop the country in the new era. Promoting national strength with the strength of the times, contributing to the successful implementation of the goals set by the Party, President Ho Chi Minh and the people. The article analyzes some of Ho Chi Minh's views on national development, thereby proposing a number of solutions to continue studying and following Ho Chi Minh's ideology, morality and style to arouse the aspiration to develop a prosperous and happy country.

**Keywords:** Ho Chi Minh, national development, prosperity, happiness

Nhận bài: 21/8/2024

Phản biện: 28/9/2024

Duyệt đăng: 30/9/2024

### I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Thế kỷ XXI, Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức đan xen, đặc biệt là việc phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng. Điều đó đòi hỏi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để khơi dậy trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân khát vọng xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân đã đề ra. Bài viết phân tích một số quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển đất nước, từ đó nêu lên một số giải pháp tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

### II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

#### 2.1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Một là, xây dựng và phát triển nước Việt Nam giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu, chú trọng và chăm lo bồi dưỡng nhân tài, nâng cao dân trí. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn mong muốn xây dựng đất nước phát triển để người dân có cơm ăn, áo mặc, hạnh phúc, ấm no. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Người nhiều lần nhấn mạnh về xây dựng một nước Việt Nam hoàn bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, phù cường và nhiều lần nhắc nhở “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì” [4, tr.64]. Người đặc biệt chú trọng việc nâng cao dân trí, phục vụ công

cuộc xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh. *“Nay chúng ta đã giành được quyền độc lập. Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này là nâng cao dân trí”*[1]. Trong bản Di chúc thiêng liêng, Người có dặn mong muốn cuối cùng cũng là khát vọng tốt bậc: *“Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”* [6, tr.624]. Đó là ước muốn lớn nhất của Người và là mục tiêu, nhiệm vụ mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải xây dựng và thực hiện.

*Hai là*, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Hồ Chí Minh ngay từ khi ra đi tìm đường cứu nước đã mang khát vọng lớn lao: Độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Người khẳng định: *“Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tốt bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”* [4, tr.187]. Cả cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiến dâng trọn vẹn cho cách mạng, chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân. Người chú trọng công tác xây dựng Đảng, vì có Đảng mới lãnh đạo nhân dân tiến tới thắng lợi của cách mạng, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng là bước đệm quan trọng trong xây dựng, phát triển đất nước.

*Ba là*, xây dựng một nền kinh tế bền vững dựa trên sự thống nhất của nhân dân. Hiện thực khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là phải xây dựng chế độ chính trị dân chủ, tiến bộ, thật sự vì dân, xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội văn minh, tiến bộ với những giá trị đạo đức tốt đẹp. Muốn vậy, phải xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, có kế hoạch thực hiện với sự đồng lòng của Chính phủ và người dân. Ngay trong phiên họp đầu tiên của Ủy ban ngày 10/1/1946, Hồ Chí Minh phát biểu mong muốn mọi người đem tài năng trí thức lo bồi bổ về mặt kinh tế và xã hội. Làm cho dân có ăn. Làm cho dân có mặc. Làm cho dân có chỗ ở. Làm cho dân có học hành.

*Bốn là*, phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Vấn đề nội lực dân tộc là một điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Người chỉ rõ *“đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”*. Hồ Chí Minh cho rằng, việc mở cửa, hợp tác quốc

tế không chỉ nhằm mục đích nhận được sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, mà thông qua đó thu hút ngoại lực, thu hút đầu tư, tạo ra những điều kiện phát huy tiềm năng của đất nước, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân. Có kết hợp lại sức các nhân tố đó mới làm nên sức mạnh tổng hợp to lớn để phát triển.

*Năm là*, lý luận phải phù hợp với thực tiễn và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn. Theo Hồ Chí Minh, xây dựng, phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa đòi hỏi Việt Nam phải có cách làm, bước đi và biện pháp thích hợp: *“Ta không thể giống Liên Xô, vì Liên Xô có phong tục tập quán khác, có lịch sử địa lý khác... ta có thể đi con đường khác để tiến lên chủ nghĩa xã hội”* [5, tr.391]. Chúng ta dùng lập trường, quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác - Lênin mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách đúng đắn những đặc điểm của nước ta. Có như thế, chúng ta mới có thể dần dần hiểu được quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam, định ra được những đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa thích hợp với tình hình nước ta. Sự vận dụng sáng tạo ấy phải phù hợp với thực tiễn, tình hình cụ thể của Việt Nam, để từ đó có hướng đi phù hợp để phát triển đất nước.

## **2.2. Giải pháp khơi dậy khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc**

Quán triết và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: *“Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”* [2, tr.110].

Để việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc thực sự hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra, cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

*Một là*, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức,

*phong cách Hồ Chí Minh*

Đây là công việc thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên. Thông qua công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước; để Đảng ta xứng đáng hơn nữa với vai trò lãnh đạo và sự tin cậy của Nhân dân; Nhân dân tin yêu Đảng, hăng hái tham gia xây dựng, phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Đây mạnh tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ bản phận và trách nhiệm của mình trong xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh tiêu cực, quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, mất đoàn kết nội bộ, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức tu dưỡng, “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”.

*Hai là, đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động của cấp ủy, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị*

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; tập trung giải quyết các khâu đột phá và các trọng tâm, bức thiết đang đặt ra. Nêu cao trách nhiệm học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đề cao tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”; cán bộ, đảng viên có chức vụ càng cao càng phải tiên phong, gương mẫu. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng phát triển đất nước của bản thân và của địa phương, cơ quan, đơn vị; bởi đây là điều kiện tiên quyết để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong Đảng và trong toàn xã hội. Đồng thời, cần bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp gắn với khát vọng phát triển đất nước, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện.

*Ba là, đây mạnh tuyên truyền, vận động quần*

*chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước*

Đây mạnh tuyên truyền, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành để tạo sự lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tất cả vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc và tự giác thực hiện bản phận, trách nhiệm, gắn bó chặt chẽ, liên hệ mật thiết với Nhân dân, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”; thực hiện hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, giữ vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội.

Nghiên cứu tổ chức cuộc vận động khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong tất cả các tầng lớp nhân dân ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam, kiều bào ta ở nước ngoài; biến quyết tâm “sánh vai với các cường quốc năm châu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành sức mạnh và hành động thực tiễn của mọi tổ chức, mọi lực lượng. Có cơ chế khuyến khích, khen thưởng những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, có giải pháp đột phá để thực hiện khát vọng phát triển đất nước, mang lại nhiều giá trị cho xã hội.

*Bốn là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, vận dụng, phát triển và bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh*

Tập trung nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại, gắn lý luận với thực tiễn. Nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị của các thế lực thù địch và tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Công tác tư tưởng cần kịp thời, mang tính thuyết phục cao. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận

cần được quan tâm đúng mức, tránh thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu [3].

Chủ động thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, định hướng chính trị để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan

báo chí, truyền thông và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong việc nêu gương về ý chí, khát vọng và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

### III. KẾT LUẬN

Trong hai thập kỷ đầu thế kỷ XXI, thế giới cũng những thay đổi, biến động mang đến những thời cơ, thách thức đan xen, đặt ra những yêu cầu, thử thách mới đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới. Với những kết quả đạt được trong xây dựng và phát triển đất nước thời gian qua. Chúng ta tin tưởng rằng với tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị cao, công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước Việt Nam trong thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được những thắng lợi, tạo nên những thành tựu vẻ vang, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thành công theo tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Hữu Dương. (2021). 3-10-1960: Bác Hồ căn dặn giáo viên phải nâng cao chất lượng bài giảng, *Báo Quân đội nhân dân*, <https://www.qdnd.vn/tu-lieu-ho-so/ngay-nay-nam-xua/3-10-1960-bac-ho-can-dan-giao-vien-phai-nang-cao-chat-luong-bai-giang-672846>. Truy cập ngày 01/10/2024.
- [2] Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội
- [3] Nguyễn Hùng Hậu. (2021). *Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và một số giải pháp trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng*, tạp chí Khoa học chính trị, số 5/2021, tr.3-7.
- [4] Hồ Chí Minh. (2011). *Toàn tập, tập 4*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
- [5] Hồ Chí Minh. (2011). *Toàn tập, tập 10*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
- [6] Hồ Chí Minh (2011). *Toàn tập, tập 15*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.